

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองการทูตวัฒนธรรม

หัวข้อเรื่อง : รางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย ได้ร่วมแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕ (Public Diplomacy Award ๒๐๒๒) ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความนิยมชมชอบประเทศไทยในหมู่ประชาชนในต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทีมประเทศไทย ทั้งผ่านกิจกรรมด้านวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนกิจกรรมด้าน การพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก

๒. โครงการรางวัลการทูตสาธารณะจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับมูลนิธิไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ไปดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม กีฬา นวัตกรรม จนสามารถสร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับรางวัลสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป หรือเป็นแบบอย่าง/สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น อีกทั้งยังจะเป็นการเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ว่า ประชาชนทั่วไปก็สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะได้

๓. เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการมูลนิธิไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินให้นายแพทย์สุนทร อันตรเสน เป็นผู้ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องจากนายแพทย์สุนทรฯ มีผลงานโดดเด่นในการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรครหู (Ear Surgery Mobile Unit) และได้เดินทางไปให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรครหูให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นพื้นที่ห่างไกลในประเทศต่าง ๆ เช่น จีน อินเดีย บังกลาเทศ เคนยา เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๓๐ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๔. กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยมีกำหนดจัดงานประกาศผลและการมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายจिरาย อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิไทย เป็นผู้มอบรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๖๘ หรือมูลนิธิไทย โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๓๑
